



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

24 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 23 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,175 ราย ติดเชื้อสะสม 221,306 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,030 ราย หายป่วยสะสม 185,789 ราย ยังรักษาอยู่ 33,859 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย เสียชีวิตสะสม 1,658 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 180,336,065 ราย เสียชีวิต 3,906,434 ราย รักษาหาย 165,062,591 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ WHO ระบุว่าไม่เคยพบไวรัสที่มีความสามารถในการระบาดได้รวดเร็วที่สุดและทำให้เสียชีวิตได้พร้อมกันเหมือนโควิดสายพันธุ์เดลต้า EU คาดหวังบรรลุข้อตกลงยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางกับสหรัฐฯ พร้อมบังคับใช้ใบรับรองโควิด 19 แบบดิจิทัล 1 ก.ค.นี้ **อินเดีย** ผู้ป่วยเกิน 30 ล้านราย วัคซีนโควิดที่ผลิตเองในประเทศ ผลการทดลองระยะ 3 มีประสิทธิภาพ 77.8% เตรียมยื่นเอกสารต่อ WHO **อินโดนีเซีย** จัดแคมเปญจูงใจผู้สูงอายุในชนบทฉีดวัคซีนรับใกล้ฟรี **สหรัฐฯ** ศาลรัฐบาลไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนวัยผู้ใหญ่ได้ร้อยละ 70 ภายใน 4 ก.ค.นี้ ตามที่ประธานาธิบดีประกาศ **ชิลี** พิจารณาฉีดวัคซีนโคสที่ 3 **เยอรมนี** นายกฯ เปลี่ยนฉีดวัคซีนเข็ม 2 ของโมเดอร์นา จากเข็มแรกเป็นของแอสตราเซนคา **ตุรกี** ทดลอง “เต็รคแวก” วัคซีนพัฒนาเองในประเทศระยะที่ 3 **จีน** ส่งออกวัคซีนทั่วโลก ทั้งของสถาบันผลิตภัณฑ์ทางชีววิทยาปักกิ่ง ชิโนแวค แคนซิโน และของสถาบันผลิตภัณฑ์ทางชีววิทยาอู่ฮั่น

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.การบริหารจัดการวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, ch7

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. รายงานที่ประชุม ครม. ล่าสุดฉีดวัคซีนได้ 4 แสนโดส/วัน ด้าน นายกฯ ขอให้เพิ่มจำนวนการผลิตให้ได้ 5 แสนโดส/วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, thematter, TNN, INN, thejournalistclub, mcot) ทีวีช่อง 3, 7, 9, TNN, NBT, Thaipbs, ไทยรัฐทีวี

-รองนายกฯ และรมว.สธ. ชี้แจงการซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา เป็นหน้าที่รพ.เอกชนต้องเจรจา ส่วนองค์การเภสัชกรรม มีหน้าที่เป็นตัวกลางเท่านั้น ยืนยันว่าขั้นตอนไม่ได้ล่าช้า

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, ch7, thebangkokinsight

-รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย การฉีดวัคซีนต่างยี่ห้อหรือฉีดเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ขึ้นอยู่กับความเห็นของคณะกรรมการวิชาการวัคซีน ส่วนการสั่งซื้อไฟเซอร์เพิ่ม 20 ล้านโดส เป็นยอดที่บริษัทแจ้งว่าจะสามารถจัดสรรให้ไทยได้ภายในปี 2564 โดยเลื่อนการจัดส่งในไตรมาส 3 เป็นไตรมาส 4 เพราะวัคซีนเป็นที่ต้องการของทั่วโลก และโรงงานวัคซีนแต่ละแห่งมีข้อผูกมัดและสัญญากับประเทศต่างๆ ยืนยันว่าวัคซีนทุกชนิดที่ไทยจัดหาประสิทธิภาพ และขณะนี้ไทยไม่ได้ขาดวัคซีน มีจัดส่งทุกสัปดาห์ ศักยภาพการผลิต 3-4 แสนโดส/วัน ฉีดไปแล้วกว่า 8 ล้านโดส เชื่อว่าสิ้นเดือน มิ.ย. จะฉีดได้ 10 ล้านโดส ตามเป้า

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, amarintv, workpointtoday) ทีวีช่อง 3

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงกระแสข่าวจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาล่าช้า ว่า วัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือก อภ.เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อระหว่าง บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. กับ รพ.เอกชน ตามข้อกำหนดของ บ. โมเดอร์นา ในต่างประเทศ ซึ่งได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการให้กับสมาคมรพ.เอกชน และได้ข้อสรุปว่า อภ.จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจาก บ. ซิลลิคฟาร์มา จก. ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย 5 ล้านโดส โดยจะทยอยจัดส่งให้ อภ.ในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงเดือน ม.ค. 2565

#### 2.นโยบายเปิดประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-ที่ประชุม ครม.หารือกรณีหลายภาคส่วนไม่เห็นด้วยกับการนำร่อง Phuket Sandbox วันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยสธ. และฝ่ายความมั่นคงเป็นห่วงการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ อยากให้เลื่อนออกไปก่อน ขณะที่ ก.การท่องเที่ยวฯ ยืนยันว่าต้องเปิดตามแผน

หากไม่เปิดจะทำให้เศรษฐกิจแย่กว่านี้ จึงยังไม่ได้ข้อสรุป

### 3. ปัญหาเตียงไม่พอ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, สวท.) ทวีช่อง 3, 7, 9, TNN, NBT, ThaiPBS, ไทยรัฐทีวี

-รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีเตียงพื้นที่ กทม.อยู่ในระดับวิกฤติ ว่า สธ.พร้อมช่วยเหลือทุกพื้นที่แม้ว่าจะไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในกทม. โดยรพ.บุษราคัมได้รับผู้ป่วยต่างชาติระดับสี่เหลืองแล้ว สิ่งที่ สธ.กำลังเร่งดำเนินการคือเปิดเตียงและห้อง ICU รพ.หลักให้มากที่สุด เน้นเพิ่มศักยภาพรพ.สนามให้เป็นแบบรพ.บุษราคัมให้มากขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, สปริงนิวส์, กท.ธุรกิจ, workpointtoday, infoquest, TNN, mcot, INN) ทวีช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, TNN, ThaiPBS, ไทยรัฐทีวี

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ยอมรับว่า ขณะนี้เตียงในพื้นที่ กทม. ทุกกลุ่มเต็มศักยภาพ ไม่สามารถขยายเตียงเพิ่มได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยหนัก ICU เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนจำกัด และประชาชนลี้ภัยตัวเองเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, thaipbs, js100

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ระบุ เดือนมิ.ย. 2564 พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในรพ.เพิ่มขึ้น ที่ประชุม EOC สธ. และที่ประชุม ศปก.ศบค. ได้วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข โดยจะเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยสีแดง และกระจายผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่มีอาการและสามารถดูแลตัวเองได้ไปพักรักษาตัวที่ Hospitel ขอให้ กทม. ปรับรพ.ในสังกัด เพื่อรองรับผู้ป่วยสีแดงและสีแดง และขอให้สมาคมรพ.เอกชนที่มีความพร้อม เสริมบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลผู้ป่วยในสถานที่รัฐจัดไว้ และสร้างห้องไอซียูนอกสถานพยาบาลด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, mcot, posttoday, bangkokinsight, topnews, infoquest

-พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สธ.กำลังพิจารณาแก้ไขสถานการณ์เตียงภายในประเทศว่าใช้รพ.สนามของทหารหรือไม่ และกำลังพิจารณามาตรการที่เข้มข้นขึ้นแต่ยังกังวลเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนจากมาตรการที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ facebook

-เพจดราม่าแอดดิก โพสต์ภาพและข้อความว่า แล็บเอกชนหนึ่งตรวจ RT-PCR ให้โรงงาน พบเคสบวกหลายรายและหาเตียงให้ผู้ป่วยไม่ได้ แจ้งสำนักงานเขต และสสจ.แต่เรื่องเงียบ จึงต้องการให้รัฐประสานกับหน่วยงานเอกชนเหล่านี้ หากคนไข้ walk in ไปตรวจเองจะเสี่ยงการแพร่ระบาดได้มาก และหากให้รอที่บ้านนานก็จะกระจายติดทั้งบ้าน หลายบ้าน จนระบาดทั้งชุมชน นอกจากนี้ แล็บดังกล่าวผ่านมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมีรพ.คู่สัญญา แต่รพ.คู่สัญญาเตียงเต็มและหากเป็นแรงงานต่างด้าวไม่มีประกันสังคมจะไม่รับรักษา ทำให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้เป็นตัวกระจายเชื้อต่อไป

### 4. บุคลากรการแพทย์ติดเชื้อแม้ฉีดวัคซีนแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แสดงความกังวลว่า บุคลากรการแพทย์ของไทยจะกลับมาติดเชื้อได้อีกแม้รับวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว คล้ายกับกรณีการติดเชื้อหลังได้รับวัคซีนซิโนแวคของบุคลากรทางการแพทย์ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งที่ในฐานะกลุ่มคนที่เสี่ยงสูงสุดต่อการรับเชื้อควรต้องใช้วัคซีนที่ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ความเป็นจริงกลุ่มนี้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่ำสุด

### 5. บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, sanook

-รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ พบบุคลากรติดโควิด 41 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ เร่งสอบสวนหาผู้เกี่ยวข้องและกักตัวทันที พร้อมปรับให้บริการลง 50% เพื่อลดความเสี่ยง

### 6. เสนอลี้ภัยคน กทม. 7 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โพสต์เฟซบุ๊ก เสนอให้ลี้ภัยคน กทม. 7 วัน เพื่อควบคุมและ

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

จัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 หลังผู้ป่วยใหม่รายวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกินสี่หลัก มีสัดส่วนผู้ป่วยเด็กมากกว่าระลอกก่อน ระบาดหนักในครอบครัวและชุมชน และมีสัดส่วนผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังเสี่ยงมากขึ้น ทำให้การใช้เตียงในรพ.หลักติดขัด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สปริงนิวส์, INN, infoquest

-โฆษก ศบค. เผย ที่ประชุม ศบค. รับทราบข้อเสนอให้ล็อกดาวน์กรุงเทพฯ แต่การปิดกรุงเทพฯ อาจเกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานและนำกลับเข้าไปติดที่ต่างจังหวัด ขณะนี้มีข้อสรุปว่าจะทำบับเบิลแอนด์ซีลแทนการล็อกดาวน์เหมือนที่เคยทำใน จ.สมุทรสาคร แต่การแบ่งเขตในการดำเนินการของกทม. อาจยากกว่าเนื่องจากพื้นที่มีความซับซ้อนกว่า

#### 7.ตรวจโควิดแรงงานข้ามชาติ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-นายปภพ เสียมหาญ นายจ้างร้านอาหารย่านห้วยขวาง ระบุ ถูกเลือกปฏิบัติในการตรวจโควิดแรงงานข้ามชาติ และโดนเรียกเก็บเงินทั้งที่แรงงานมีสิทธิในการรับการตรวจและรักษาฟรี ด้าน เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติขอให้รัฐอำนวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงวัคซีน และต้องไม่มีภาระทั้งแรงงานและนายจ้าง ทุกคนต้องได้รับปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

#### 8.ข่าวปลอม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-จากกรณีมีข่าวผู้ป่วยหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วฉีดยาฆ่าทำฟัน มีอาการเส้นเลือดตีบที่สมองและหัวใจ เข้ารักษาตัวที่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ไม่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่สถาบันประสาทวิทยาตามที่กล่าวอ้าง ยืนยันยาฆ่าที่ใช้ทางทันตกรรมไม่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน และไม่ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาฆ่ากับวัคซีน

#### 9.เผยแพร่ราคาวัคซีนคลาดเคลื่อน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.

-ผศ.ดร.วรัญญู ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิศา และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศบค. โพสต์เฟซบุ๊กถึงช่อง 3 ในประเด็นการนำเสนอเรื่องราคาของวัคซีนคลาดเคลื่อน ขอให้เช็คข้อมูลก่อนเผยแพร่ โดยช่อง 3 นำข้อมูลมาจากเว็บ Biospace ซึ่งเป็นเว็บรวบรวมข่าวทั่วไป ไม่ใช่เว็บทางการหรือสำนักข่าว ข้อมูลในเว็บยังเป็นข้อมูลเก่า

#### 10.การเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ pptvhd36

-พบผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนอีก 2 ราย รายแรกเป็นช่างวัย 61 ปี แน่นหน้าอกเสียชีวิตหลังฉีดแอสตราฯ แพทย์ระบุเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ด้านครอบครัวเตรียมยื่นขอเยียวยา อีกรายเป็นตำรวจสันติบาล วัย 28 ปี เสียชีวิตหลังฉีดซิโนแวค ขณะนี้กำลังชันสูตรหาสาเหตุ ครอบครัวยังข้องใจ

#### มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, infoquest)

-สมเด็จพระศรีสวสวรรค์ม วรชัตติยราชานารี โปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อพระราชทานแก่ สธ. กทม. กรมราชทัณฑ์ และรพ.จุฬารัตน์ แห่งละ 6,400 โดส รวม 25,600 โดส

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์

-ขอความร่วมมือ ผู้ว่าฯ จังหวัด-ตำรวจ 'ซิลโรงาน' รักรักษาผู้ป่วยทุกรายแม้เป็นแรงงานผิด กม. วอนผู้ประกอบการเลิกลักลอบจ้างงาน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย รพ.บุษราคัมใกล้จะหมดสัญญากับอิมแพค เมืองทองฯ ต้องคืนพื้นที่ในสิ้นเดือน ส.ค. จึงจำเป็นต้องเปิด รพ.สนาม สีเหลืองเพิ่มขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, pptvhd, thailandplus

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เตรียมใช้ยุทธศาสตร์ "ขนมครก" นำร่องควบคุมโรคโควิด 19 พื้นที่ จ.สมุทรปราการ สุ่มตรวจพื้นที่ต่างๆ ในชุมชนเป็นจุดเล็กๆ และควบคุมโรคด้วยวัคซีน หลังผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจากวันละ 100 กว่าราย เป็น 300-500 กว่าราย ภาพรวมมีการติดเชื้อทุกอำเภอ มีคลัสเตอร์เกิดขึ้นถึง 41 คลัสเตอร์

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าเกิดโรคโควิดหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า การกระตุ้นให้เป็นโรคโควิดตามหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 พบได้ไม่บ่อย ข้อมูล ณ เวลานี้ ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผลจากวัคซีนจริงหรือไม่ เพราะโรคโควิดเกิดเองได้อยู่แล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้รับตัวอย่างวัคซีนทางเลือก COVILCO ของ ซิโนฟาร์ม ล็อตแรก 1 ล้านโดส ที่จัดหาผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 7 รุ่นการผลิต เมื่อ 21 มิ.ย. 2564 ผลตรวจตัวอย่างวัคซีนทั้ง 7 รุ่นการผลิตในทุกรายการทดสอบ ผ่านตามเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานของวัคซีนตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ อย. จึงได้ออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนทั้ง 7 รุ่นการผลิต รวม 1 ล้านโดส ในวันที่ 22 มิ.ย. 2564 เพื่อให้สามารถนำไปใช้ตามแผนการจัดสรรวัคซีนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ศบค. ผ่อนคลายพื้นที่สีแดงเข้ม นั่งกินในร้านอาหารได้ 50% ของที่นั่งปกติในห้องปรับอากาศ และนั่งได้ตามปกติบริเวณไม่ติดเครื่องปรับอากาศ เปิดได้ถึง 5 ทุ่ม และร้านอาหารยกระดับมาตรการป้องกันโควิด 19 ด้วยการจัดหาวัคซีนสำหรับผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงานในร้าน กรณีที่ผู้ป่วยให้ปิดทันที 1-3 วัน เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรการควบคุมโรค และถ้าจะเปิดร้านต้องประเมินผ่านมาตรการที่กำหนดก่อน สำหรับผู้บริโภคต้องเฝ้าระวังและป้องกันตนเองอย่างเข้มข้นเมื่อใช้บริการในร้านอาหาร โดยสวมหน้ากากให้ถูกต้องตลอดเวลา ยกเว้นเวลารับประทานอาหาร

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, thebangkokinsight

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนภัยโฆษณาจองวัคซีนโควิด 19 ผ่านเว็บไซต์ พบการกระทำผิดในลักษณะนายหน้าเรียกเก็บเงินเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนทางเลือก แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายไม่สามารถให้บริการได้จริง เข้าข่ายหลอกลวงประชาชน ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนโควิด 19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากต้องการรับบริการวัคซีนทางเลือก ขอให้ติดต่อผ่านสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐโดยตรง ไม่ควรจองผ่านนายหน้า

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ TNN

-กรมควบคุมโรค เผย กลุ่มที่ควรฉีดวัคซีนไขว้ให้ใหญ่เพื่อป้องกันอาการป่วยรุนแรงจากการติดเชื้อร่วมกับโควิด 19 โดยการฉีดวัคซีนต้องเว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์ คือ 1.หญิงอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้อายุ 65 ปีขึ้นไป 4.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด 5.ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ 7.ผู้มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก. หรือ BMI ตั้งแต่ 35 KG/m<sup>2</sup>

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามรัฐ

-ปลัด ก.มหาดไทย ออกคำสั่งให้ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการควบคุมโรคโควิดเข้มขึ้น ควบคุมการเดินทางฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคม ทั้งมาตรการด้านร้านอาหาร ด้านโรงงาน ชายแดนและการลักลอบเข้าเมือง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-รพ.จุฬาฯ ประกาศปิดคัดกรองโควิด 19 ตั้งแต่ 24-27 มิ.ย. เนื่องจากไม่มีเตียงรับผู้ป่วย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ยืนยันไม่พบการแพร่เชื้อโควิดใน รร. สังกัด สพฐ.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, สปริงนิวส์

-พล.อ. อนุพงษ์ นาควาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. ห่วงสถานการณ์โควิดระบอบหนัก หลังมีการนัดเคลื่อนไหวมีอบ 24 มิ.ย.นี้ กำลังพิจารณามาตรการที่เข้มข้นขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า

-นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา กำชับสสอ.เมืองยะลาเข้มงวดคัดกรองพื้นที่ชุมชน หลังพบว่ายังมีกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ภายในศูนย์มรกตยะลาที่เป็นกลุ่มมัสตรอ (กลุ่มสอนศาสนาผู้หญิง)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ	
<p><b>ตำรับยาไทยดูแลสุขภาพช่วงฤดูฝน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, thailandplus</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และนำศาสตร์การแพทย์ไทยในคัมภีร์ “ตริกฏุก” ที่มีส่วนผสมของ เหง้าขิง เมล็ดพริกไทย และดอกดีปลี ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 นำมาต้มพวด (15 - 20 นาที) ต้มหลังอาหารเช้า - เย็น วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 60 มิลลิลิตร สรรพคุณปรับธาตุลมในร่างกาย บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย และช่วยปรับสมดุลร่างกายอย่างเหมาะสม ข้อควรระวัง ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้สมุนไพรในส่วนประกอบของตริกฏุก ห้ามใช้ในสตรีที่ตั้งครรภ์ และควรระวังในผู้ที่เป็นแผลในกระเพาะอาหาร พร้อมแนะนำเมนูอาหารรสเผ็ดร้อน ได้แก่ ต้มยำ ต้มโคล้ง แกงป่า ซึ่งเหมาะจะรับประทานในช่วงฤดูฝน</p>	-